



แรงกดดันในตลาดการค้าจากประเทศผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะสหรัฐและยุโรปที่นำเอามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในการใช้แรงงานเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า ทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกห้ามนำเข้าสินค้าหลายชนิด ทำให้ต้องมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง

การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการกาชรับรอบด้านการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง แต่รัฐบาลก็ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานประกอบการที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จึงใช้อำนาจ คสช.มาตรา 44 ผ่อนปรนการบังคับใช้อัตราโทษออกไป 6 เดือน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีนายจ้างพาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์ความสัมพันธ์ยืนยันการเป็นนายจ้างลูกจ้างรวมกว่า 7 แสนคน ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เพื่อออกไปอนุญาตทำงานชั่วคราวให้ โดยมีกระบวนการเริ่มตั้งแต่การออกเอกสารรับรองบุคคล(CI) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของประเทศต้นทาง การตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข การตรวจลงตราวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการออกไปอนุญาตทำงานโดยกระทรวงแรงงาน

โดยแนวทางที่กระทรวงแรงงานจะไปช่วยเพื่อให้การตรวจพิสูจน์สัญชาติและออกไปอนุญาตทำงานชั่วคราวทำได้รวดเร็วขึ้น ได้แก่ กรณีประเทศเมียนมา ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์สัญชาติให้แรงงานของตนใน 8 จังหวัด 9 ศูนย์บริการ จะเสนอให้มีการจัดคิวโดยกำหนดวันและเวลาเป็นรายจังหวัดและการนำศูนย์ตรวจพิสูจน์สัญชาติเคลื่อนที่ออกไปประจำตามจังหวัดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

ส่วนกรณีประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว จะเร่งรัดให้ทั้ง 2 ประเทศได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติให้รวดเร็วถูกต้องไป อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาที่จำกัดที่อาจทำให้การตรวจพิสูจน์สัญชาติดำเนินการไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

กระทรวงแรงงานได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอขยายเวลา การตรวจพิสูจน์สัญชาติออกไปอีกแต่ไม่เกินวันครบกำหนดใบอนุญาตชั่วคราว วันที่ 31 มีนาคม 2561

การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวตามแนวทางนี้ จะทำให้สามารถแยกแรงงานต่างด้าวได้เป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่ทำงานได้อย่างถูกต้องกฎหมาย คือได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์ทำทะเบียนประวัติ ได้รับอนุญาตให้ทำงานต่อ 2 ปี ส่วนกลุ่มผิดกฎหมายที่ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วทำทะเบียนประวัติแล้ว แต่พิสูจน์สัญชาติไม่ทัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

กลุ่มนี้ก็จะมีการพิจารณาส่งกลับประเทศหรือผ่อนปรนในอาชีพที่ขาดแคลนเท่านั้น ซึ่งกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดนี้ จะทำให้ประเทศไทยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์